

(สำเนา)

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศกรมพัฒนาที่ดิน ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด และได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันของกรมพัฒนาที่ดิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่สมัครสอบภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (ชั้น ๓) ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดินจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงนาม)

เบญจพร ชาครานนท์

(นางสาวเบญจพร ชาครานนท์)

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สำเนาถูกต้อง

(นายศุภากร รอดเรืองศักดิ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ